

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 31/20/UBND-VXNV
V/v tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em theo Nghị quyết 121/2020/QH14

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian qua, hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, kịp thời. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em được quan tâm hơn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em, đồng thời giúp trẻ em nâng cao hiểu biết, kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Việc áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và trẻ em bị xâm hại được chú trọng hơn. Các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em cơ bản được xử lý kịp thời, nghiêm minh, góp phần phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm hại trẻ em.

Bên cạnh những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại nhất là xâm hại tình dục vẫn còn xảy ra; hành vi vi phạm quyền trẻ em xảy ra trong cả gia đình, nhà trường và cộng đồng, đối tượng gây bạo lực, xâm hại trẻ em là người thân, người có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn chưa phù hợp với một số nhóm đối tượng. Công tác xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh nhằm phòng, chống xâm hại trẻ em ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại cho trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, chú trọng tăng cường công tác quản lý về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc

biệt, làm cơ sở cho việc xây dựng các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống, can thiệp, hỗ trợ và trợ giúp cho trẻ em trước, trong và sau bạo lực, xâm hại xảy ra.

Triển khai đầy đủ, nghiêm túc, bám sát các nội dung của Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em và Chỉ thị số 69-CT/TU ngày 16/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

Kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện những hành vi bạo lực, xâm hại và có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, không để xảy ra các vụ việc nhất là các vụ nghiêm trọng. Thực hiện tốt việc xử lý các thông tin các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em, về vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn, tại các cơ sở giáo dục để điều tra, xử lý hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý các đối tượng vi phạm, nhanh chóng, nghiêm minh, đảm bảo các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em; không để nạn nhân bị tổn thương trong quá trình điều tra, xử lý

2. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em cả về nội dung và hình thức, bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền, quan tâm đối với vùng dân tộc thiểu số; trong đó chú trọng giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, hướng dẫn trẻ em nhận biết các nguy cơ bị xâm hại, kỹ năng phòng tránh, bảo vệ bản thân. Biên tập tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu để phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, quản lý, giáo viên, đoàn viên và trẻ em về ảnh hưởng của bạo lực, xâm hại trẻ em đối với sự phát triển của trẻ em; hướng dẫn các kỹ năng, biện pháp tự bảo vệ phòng, chống bạo lực, xâm hại cho trẻ em.

Tuyên truyền, giới thiệu Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) và đường dây nóng của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận (số 18008079) để mọi người biết, kịp thời phản ánh những trường hợp bạo lực, xâm hại... liên quan trẻ em.

3. Nâng cao vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; trong đó, chú trọng và quan tâm đến mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, hiệu quả giữa 03 môi trường giáo dục: gia đình - nhà trường - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp huyện, xã của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo; cán bộ Đoàn - Đội về kỹ năng và phương pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, bản phận của trẻ em, kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, an toàn trên môi trường mạng, kỹ năng phòng ngừa, lên tiếng, thông tin, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em vào nội dung sinh hoạt Đoàn - Đội và chương trình hoạt động giáo dục định kỳ.

Triển khai thực hiện quyền tham gia của trẻ em thông qua diễn đàn trẻ em, Hội đồng trẻ em, câu lạc bộ quyền trẻ em, các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện... tạo điều kiện để trẻ em được nói lên tiếng nói của mình về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tổ chức các hoạt động để trẻ em tiếp xúc, đối thoại với lãnh đạo tỉnh, hoặc chuyển các ý kiến, kiến nghị của trẻ em về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; theo dõi việc giải quyết và phản hồi cho trẻ em về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em.

4. Đầu tư, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em; tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia vào các hoạt động trợ giúp, chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nơi công cộng, từng bước trang bị hệ thống kỹ thuật giám sát an ninh, nhất là tại khu vực trường học, chung cư, khu vui chơi, giải trí của trẻ em.

5. Định kỳ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành tại các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về lĩnh vực bảo vệ trẻ em, công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Đảm bảo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, trong đó công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em được xem là nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, đơn vị.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường giám sát, kiến nghị với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em ngay tại địa bàn dân cư; tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, các cuộc vận động do các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai.

7. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định./.

Nơi nhận:

- Cục Trẻ em- Bộ LĐTBXH;
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PVP (HTMN);
- Lưu VT, VXNV.NVT.



**KT- CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Bình